



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	1	เกษตรกรอำเภอทรายมูล ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรกรต้นแบบใช้น้ำระดับไร่นาเพื่อการเกษตรสร้างรายได้ตลอดทั้งปี	เว็บไซต์ สยามรัฐ

เกษตรกรอำเภอทรายมูล ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรต้นแบบ ใช้น้ำระดับไร่นาเพื่อการเกษตรสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

 แชรร์
  แชรร์
  โพสต์

© 2 พฤศจิกายน 2567 08:48 น.  สยามรัฐออนไลน์  ขำหัวไทย



เมื่อวันที่ 1 พ.ย.67 นางคำผาย แก้วสวัสดิ์ เกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่แปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาด้านเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา จำนวน 2 รายประกอบด้วย 1. นายदनัย กล้าหาญ เกษตรกร บ้านสีสุก หมู่ 5 ตำบลคูลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ที่ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกข้าว การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ (ยางพารา) การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ การเลี้ยงโคขุน และการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ส่งผลให้มีรายได้จากการทำการเกษตรแบบหมุนเวียนตลอดทั้งปี และ 2. นายประจักษ์ ทองบ่อ เกษตรกร บ้านคูลาด หมู่ 1 ตำบลคูลาด อำเภอทรายมูล ทำการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกข้าว การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ (มะนาวในวงบ่อซีเมนต์) ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ ไก่แจ้ห่าน และการเลี้ยงปลาในบ่อดินซึ่งมีรายได้หลักจากการผลิตมะนาวนอกฤดูเพื่อจำหน่าย รวมทั้งการตอนกิ่งเพื่อจำหน่ายเป็นต้นพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแบบหมุนเวียนตลอดทั้งปี



สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ นายพนพล ผุดผ่อง เกษตรจังหวัด ยโสธร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำจากแปลงเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับการจัดทำแปลงต้นแบบระบบน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนในเรื่องการจัดทำระบบน้ำภายในแปลงและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้ตลอดทั้งปีจากการทำการเกษตร

